

●อบต.พิจิตรเด็อด'ถลุ่มผู้สมัคร'อาการปางตาย

ชีรายได้'อบต.' 20 ล้าน ส่อโกงปากน้ำแสดทริก

อธิบดีกรมการปกครองหวั่น'ปากน้ำแสดทริกโกงเลือกตั้ง' เผยสิ่งบอกเหตุแข่งชันกันสูง แยังคุมรายได้ อบต.ปีละ 20 ล้าน ปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสีย 2 หมื่นล้าน สึก อบต.พิจิตรเด็อด คนร้ายยังถลุ่มผู้สมัครสาหัส (อ่านหน้า 19)

สำนักหอสมุด

อบต.

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายประมวล รุจนเสรี อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งการบริหารส่วนตำบล(อบต.) สมุทรปราการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม จะเกิดการทุจริตอีกเป็นครั้งที่ 3 คิดค่อนข้างว่า สิ่งบอกเหตุที่ทำให้หวังว่าจะเกิดการทุจริตขึ้นอีกคือมีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์เป็นการภายใน โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการน่าน้ำคน้ำเสียมูลค่า 20,000 ล้านบาท ประการต่อมาเป็นเรื่องรายได้ของ อบต.แต่ละแห่งในจังหวัดเกือบทุกแห่งสูง 10-20 ล้านบาทต่อปี ก่อนหน้านั้นเคยสูงถึง 100 ล้านบาทปี อีกทั้งยังมีตัวอย่างการโกงเลือกตั้งให้เห็น

"ผมไม่ขอให้เกิดเหตุที่สมุทรปราการอีก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมจึงได้ออกไปเชิญผู้บริหาร อบต. ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้กำกับตำรวจ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และผู้ว่าราชการจังหวัด ไปร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และสั่งให้ศึกษาดูแลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ได้เตือนประธาน อบต. ว่า หากพบว่ากระทำผิดหรือมีส่วนพัวพันในการทุจริต ก็ให้ระงับไว้" นายประมวล กล่าว

อธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่า นอกจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่วังเรื่องบัญชีการเข้า-ออกของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้เตรียมกรรมการสำรวจกรณีกรรมการที่ตั้งไว้ไม่มาทำหน้าที่ และห้ามไม่ให้ไปความหาคนหน้าหน่วยเลือกตั้งมาเป็นแทน กำชับไม่ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ อบต. ก่อนถึงวันเลือกตั้ง แต่ให้ส่งมอบในคอนชาวันเลือกตั้ง

เวลา 06.30 น. ร.ต.ท.ไพโรจน์ อินทสระ ร้อยเวร สก.อ.บางมูนาก จ.พิจิตร รับแจ้งว่า เกิดเหตุผู้สมัคร อบต.วังสำโรงที่บริเวณถนนสายวังกรด-หนองน้ำไส หมู่ที่ 5 ต.วังสำโรง อ.บางมูนาก จังหวัดพิจิตรเกิดเหตุพบศพกองเลือดสอสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ถูกยิงชื่อนายดิเรก จันทร์สาร อายุ 27 ปี อยู่เลขที่ 58 หมู่ 1 ต.วังกรด อ.บางมูนาก ผู้สมัครหมายเลข 5 อบต.วังสำโรง ซึ่งขณะไปถึงมีผลเมืองคืนาส่งโรงพยาบาลพิจิตรไปก่อนหน้านี้แล้ว

จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายดิเรกได้เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปเปิดน้ำเข้านา ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อเดินถึงจุดเกิดเหตุได้มีคนร้ายสวมหมวกกันน็อกจำนวน 2 คนขี่รถจักรยานยนต์สีแดง-ขาว ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ไซ้อาสูรปืนกระหน่ำยิง 4 นัดซ้อนโดยกระสุนเข้าที่บริเวณแขนขวา ขาขวา ต้นข้อมือ ข้อมือซ้าย จากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

สำหรับสาเหตุการยิงกันครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งไว้หลายประเด็น เนื่องจากนายดิเรกได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต.วังสำโรง ที่ได้หมดวาระลงและจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 18 กรกฎาคม โดยมีการเลือกตั้งทั้งหมด 7 หมู่บ้าน รวมสมาชิก อบต. 14 คน ผู้ถูกยิงเป็นผู้สมัครในหมู่ที่ 5 ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 5 คนชื่อนายเฉลิม ใจดี ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวันชัย ไสยอรอด ผู้สมัครหมายเลข 2 นายมานพ อินทร์ดำ ผู้สมัครหมายเลข 3 นายมานัส บัวจับ ผู้สมัครหมายเลข 4 และนายดิเรกผู้สมัครหมายเลข 5 หรืออาจเป็นการยิงผิดตัวเพราะนายดิเรกไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับใครมาก่อน แม้แต่การเลือกตั้ง อบต.สถานการณการแข่งกันของผู้สมัครก็ไม่รุนแรง

ที่ จ.ฉะเชิงเทรา นายศิริ เข้มสอาด กำนัน น.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว เปิดแผนกผู้ถูกถอนชื่อหมดสิทธิการเลือกตั้ง อบต.โพรงอากาศพร้อมชาวบ้านหมู่ 4 ต.โพรงอากาศรวม 43 คน ทั้งๆ ที่ไม่มีการขอลอนชื่อว่า ได้รวมตัวกันยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายอภิรักษ์ จันทร์วิณี นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและยื่นคำร้องต่อศาล